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บนัทึก 

เรื่อง รฐับาลอิตาเลียนขอใหเ้ขา้เป็นภาคีในกฎขอ้บงัคบัของสภา 

ระหว่างประเทศเพือ่จัดกฎหมายเอกชนใหเ้ป็นเอกรูป 

   

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการชุดที่ ๒) และผู้ แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ (หลวงสทิธสิยามการ) ได้ตรวจพิจารณาเร่ืองนี้แล้ว  ขอเสนอความเหน็ดั่งต่อไปนี้  

กรรมการเหน็ว่า ค าขอของรัฐบาลอิตาเลียนนั้นย่อมพิจารณาได้ทั้งจากแง่นโยบาย
ทั่วๆ ไป และจากแง่วิชาการทางกฎหมาย 

ในแง่วิชาการทางกฎหมายนั้น ไม่มีข้อสงสัยเลย วัตถุที่ประสงค์ในเร่ืองนี้ ย่อมเป็น
ที่น่าสนใจอย่างย่ิง เพราะเหตุว่าการจัดกฎหมายเอกชนบางส่วนของทุกๆ ประเทศให้เป็นเอกรูป
นั้น เป็นที่ปรารถนาเพื่อประโยชน์ของความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

แต่มีปัญหาส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่า ฝ่ายเราจะได้รับประโยชน์อันใดบ้างให้คุ้ม
กับการที่จะต้องเสียค่าบ ารุงให้แก่สภาระหว่างประเทศซึ่งจะตั้งขึ้นที่กรุงโรมนี้  เท่าที่ปรากฏ สภามี
วัตถุที่ประสงค์ที่จะจัดกฎหมายเอกชนให้เป็นเอกรูป แต่น่าจะมีผลให้กฎหมายเอกชนกลายไปเข้า
ระบบโรมันหรือระบบอื่นใด ซ่ึงไม่มีผู้ใดอาจคาดหมายได้ในเวลานี้  

ปัญหานี้ ย่ิงจะพิศดารหนักขึ้น เพราะยุโรปและประเทศอิตาลีโดยเฉพาะก าลังอยู่
ในภาวะสงครามอันไม่อาจท านายได้ว่าจะยุติลงหรือจะเนิ่นนานไปสักเท่าใดแต่พอจะคาดได้ว่า
สงครามคราวนี้ จะบังเกิดผลอย่างใหญ่หลวงหลายประการในทางสังคมและในการจัดระเบียบ
สงัคมและกฎหมายของประเทศทั้งหลาย เพราะฉะนั้นกฎหมายเอกชนกย่็อมจะต้องอนุโลมตามไป
ด้วย  อีกนัยหนึ่ง เมื่อเสร็จสงครามแล้วประเทศต่างๆ หลายประเทศคงจะมีการพิจารณาและจัด
รูปกฎหมายเอกชน เพื่อปรับให้เข้ากบัลักษณะของสังคมแห่งระบอบใหม่ เพื่อเป็นการรอบคอบจึง
เหน็ควรรอให้เสรจ็สงครามเสยีก่อน เพื่อที่จะทราบได้แน่ว่าจะแก้กฎหมายเอกชนไปในรูปใด 

ถ้ามองในแง่ทางได้ทางเสียของชาติไทยแล้ว ก็พึงสังเกตได้ว่า  เท่าที่ เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและตามที่กฎหมายของประเทศนี้ ได้วิวัฒน์ผันแปรไป การจัดกฎหมายเอกชนให้เป็น
เอกรูปนั้น  ดูเหมือนจะไม่เหมาะแก่ประเทศนี้  กฎหมายไทยได้ตราไว้เพื่อคนไทย จึงจะต้องปรับ
ให้เหมาะแก่ขนบธรรมเนียม จิตใจ และความต้องการของคนไทย ดั่งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าบท
กฎหมายมาตรฐานซึ่งร่างขึ้นในประเทศต่างๆ ของยุโรปที่ห่างไกลกับประเทศไทย และที่ผู้แทน
ประเทศไทยจะมีส่วนร่วมมืออยู่ด้วยแต่น้อยย่อมเป็นการเสี่ยงภัยคือจะไม่เหมาะกับจิตใจและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 

การเปรียบเทียบกฎหมายของเรากับกฎหมายของต่างประเทศในการร่างนั้น ก็
เป็นการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติอยู่แล้ว ในการนี้ ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายการร่าง
กฎหมายท านองเดียวกับกฎหมายจีนและญี่ปุ่ น และตรงนี้พึงสังเกตว่าทั้งจีนและญี่ปุ่ นกไ็ม่ได้เข้า
เป็นภาคีในกฎข้อบังคับของสภาระหว่างประเทศเพื่อจัดกฎหมายเอกชนให้เป็นเอกรูป 



 ๒ 

อาศัยเหตุผลทั้งนี้  ถึงแม้ว่าค าขอของรัฐบาลอิตาเลียนจะเป็นที่น่าสนใจสกัเพียงใด
กต็าม  คณะกรรมการเห็นว่าในแง่วิชาการ จะนับว่าค าขอนั้นเป็นสาระส าคัญในทางปฏิบัติแก่
ประเทศเรายังไม่ได้ในขณะนี้  
 

(ลงนาม)   เดือน บุนนาค 

(นายเดือน บุนนาค) 
เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
กนัยายน ๒๔๘๓ 
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เรอง รฐบา ลอิตาเลียนขอให้เข้าเป็นภาคีในกฎข้อบังคับของสภา

                aia                         cad
ระหว่างประเทศเพื่อจัดกฎหมายเอกชนให้เป็นเอกรูป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการชุดที่ ๒) และผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ (หลวงสิทธิสยามการ) ได้ตรวจพิจารณาเรื่องนี้แล้ว ขอเสนอความเห็นดั้งต่อไปนี้

กรรมการเห็นว่า คําขอของรัฐบาลอิตาเลียนนั้นย่อมพิจารณาได้ทั้งจากแง่นโยบาย
ทั่วๆ ไป แล ะจากแง่วิชาการทางกฎหมาย

ในแง่วิชาการทางกฎหมายนั้น
              ไม่มีข้อสงสัยเลย วัตถุที่ประสงค์ในเรื่องนี้ย่อมเป็น
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าการจัดกฎหมายเอกชนบางส่วนของทุกๆ ประเทศให้เป็นเอกรูป
นั้น เป็นที่ปรารถนาเพื่อประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แต่มีปัญหาสําคัญที่จะต้องพิจารณาว่า ฝ่ายเราจะได้รับประโยชน์อันใดบ้างให้คุ้ม
กับการที่จะต้องเสียค่าบํารุงให้แก่สภาระหว่างประเทศซึ่งจะตั้งขึ้นที่กรุงโรมนี้ เท่าที่ปรากฏ สภามี
วัตถุที่ประสงค์ที่จะจัดกฎหมายเอกชนให้เป็นเอกรูป แต่น่าจะมีผลให้กฎหมายเอกชนกลายไปเข้า
ระบบโรมันหรือระบบอื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ใดอาจคา
             ดหมายได้ในเวลานี้

ปัญหานี้ยิ่งจะพิศดารหนักขึ้น เพราะยุโรปและประเทศอิตาลีโดยเฉพาะกําลังอยู่
ในภาวะสงครามอันไม่อาจทํานายได้ว่าจะยุติลงหรือจะเนิ่นนานไปสักเท่าใดแต่พอจะคาดได้ว่า
สงครามคราวนี้จะบังเกิดผลอย่างใหญ่หลวงหลายประการในทางสังคม และในการจัดระเบียบ
สังคมและกฎหมายของประเทศทั้งหลาย เพราะฉะนั้นกฎหมายเอกชนก็ย่อมจะต้องอนุโลมตามไป
ด้วย อีกนัยหนึ่ง เมื่อเสร็จสงครามแล้วประเทศต่างๆ หลายประเทศคงจะมีการพิจารณาและจัด
รูปกฎหมายเอกชน เพื่อปรับให้เข้ากับลักษณะของสังคมแห่งระบอบใหม่ เพื่อเป็นการรอบคอบจึง
เห็น
             ควรรอให้เสร็จสงครามเสียก่อน เพื่อที่จะทราบได้แน่ว่าจะแก้กฎหมายเอกชนไปในรูปใด

ถ้ามองในแง่ทางได้ทางเสียของชาติไทยแล้ว ก็พึงสังเกตได้ว่า เท่าที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยและตามที่กฎหมายของประเทศนี้ได้วิวัฒน์ผันแปรไป การจัดกฎหมายเอกชนให้เป็น
เอกรูปนั้น ดูเหมือนจะไม่เหมาะแก่ประเทศนี้ กฎหมายไทยได้ตราไว้เพื่อคนไทย จึงจะต้องปรับ
ให้เหมาะแก่ขนบธรรมเนียม จิตใจ และความต้องการของคนไทย ตั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าบท
กฎหมายมาตรฐานซึ่งร่างขึ้นในประเทศต่างๆ ของยุโรปที่ห่างไกลกับประเทศไทย และที่ผู้แทน
ประเทศไทยจะมีส่วนร่ว
             มมืออยู่ด้วยแต่น้อยย่อมเป็นการเสี่ยงภัยคือจะไม่เหมาะกับจิตใจและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

การเปรียบเทียบกฎหมายของเรากับกฎหมายของต่างประเทศในการร่างนั้น ก็
เป็นการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติอยู่แล้ว ในการนี้ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายการร่าง
กฎหมายทํานองเดียวกับกฎหมายจีนและญี่ปุ่น และตรงนี้พึงสังเกตว่าทั้งจีนและญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้า
เป็นภาคีในกฎข้อบังคับของสภาระหว่างประเทศเพื่อจัดกฎหมายเอกชนให้เป็นเอกรูป
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อาศัยเหตุผลทั้งนี้ ถึงแม้ว่าคําขอของรัฐบาลอิตาเลียนจะเป็นที่น่าสนใจสักเพียงใด

ก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าในแง่วิชาการ จะนับว่าคําขอนั้นเป็นสาระสําคัญในทางปฏิบัติแก่

ประเทศเรายังไม่ได้ในขณะนี

(ลงนาม) เดือน บุนนาค
(นายเดือน บุนนาค)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤ ษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๓
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